



ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองต่อความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์จระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอให้คำมั่นว่าจะบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วย "ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และนำข้อเสนอแนะจากภายนอกที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้างระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรอย่างเด็ดขาด" นอกจากนี้ ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ประเด็นการพัฒนาตามแผนการพัฒนา ๔ ประเด็น (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และน่านู้อาศัย

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์จระพันธ์ ห้วยแสน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์